

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2149 /SNN-TL
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của
cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- UBND xã Tam Đa, huyện Sơn Dương;
- HĐND xã Tam Đa, huyện Sơn Dương;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 2608/UBND-TH ngày 22/9/2016 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Về ý kiến cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị: *“Sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch phục vụ nhân dân trong xã, công trình đã được tiến hành khảo sát, nhưng chưa được đầu tư xây dựng”*.

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Qua khảo sát khu vực các xã Phú Lương, Tam Đa, Hào Phú, Lâm Xuyên huyện Sơn Dương là nơi rất khó khăn về nguồn nước mặt và nước ngầm phục vụ sinh hoạt của nhân vì vậy Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho khu vực này.

Ngày 25/3/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 304/QĐ-CT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã phía Nam huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước theo quy định tại Quyết định số 2881/QĐ-BNN-KH ngày 13/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT với mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, nguồn nước lấy từ sông Lô, qua hệ thống xử lý, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo quy định, cung cấp cho 4 xã (Phú Lương, Tam Đa, Hào Phú, Lâm Xuyên).

Tuy nhiên trong quá trình triển khai các bước thực hiện dự án, đã khảo sát đánh giá lại chất lượng nguồn nước sông Lô thấy rằng do ảnh hưởng xả thải của Nhà máy bột giấy An Hòa phía thượng nguồn công trình, các chỉ tiêu chất lượng nước bị ô nhiễm vượt mức cho phép đã được phê duyệt trong bước lập dự án. Như vậy, chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho dự án sẽ không phù hợp với công nghệ xử lý như dự án được duyệt; mặt khác, quá trình hoạt động và xả thải lâu dài của Nhà máy bột giấy An Hòa cùng với các nguồn nước thải khác sẽ làm gia tăng mức độ ô nhiễm trên dòng sông Lô, khu vực thực hiện dự án trong thời gian tới.

Từ thực tế trên để đảm bảo sức khỏe của nhân dân, ngày 07/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT không thực hiện đầu tư đối với tiểu dự án Cấp nước sinh hoạt

cho các xã phía Nam, huyện Sơn Dương, chuyển nguồn vốn đã được duyệt để đầu tư xây dựng công trình khác và được Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất trí tại Văn bản số 3570/QĐ/BNN-HTQT ngày 15/8/2014. Đến ngày 24/3/2015, UBND tỉnh Tuyên Quang đã cho phép dừng thực hiện tiểu dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã phía nam huyện Sơn Dương tại Văn bản số 618/UBND-TL.

Như vậy kiến nghị của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương là chính đáng. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai lập Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến 2035. Trong đó sẽ nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho một số xã phía nam huyện Sơn Dương, trong đó có xã Tam Đa.

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và PTNT để cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương được biết./. *g*

Nơi nhận: *Ued*

- Như trên;
- UBND tỉnh; (báo cáo)
- Trung tâm NS&VSMTNT;
- UBND huyện Sơn Dương;
- Phòng KH-TC Sở;
- Lưu VT,TL. (H)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Công Hàm